



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 437/2553

21 กรกฎาคม 2553

เกษตรฯ แจงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคตามมติกรม.สืบตามเป้า พร้อมเตือน  
พี่น้องเกษตรกรอย่าหลงเชื่อหรือถูกชักจูงให้ร่วมกระทำความผิดในการเข้าไปบุกรุกที่ดินของผู้อื่น หนัก  
ดำเนินการตามกฎหมาย

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าว  
ทางสื่อมวลชนว่ามีกลุ่มเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคเข้าไปบุกรุกที่ดินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  
(บสท.) และบริษัทเอกชนรายอื่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุรธานี หนองคาย บุรีรัมย์ และสระแก้ว โดยอ้างว่า  
เป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทดังกล่าวขายที่ดินให้แก่ชาวนานั้น ซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา  
ที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคขอชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน  
เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มอบหมายให้  
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดซื้อที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จำนวน 1,889 ราย จัดให้  
เกษตรกรเช่าซื้อที่ดินรายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน 1,466 ราย โดยขณะนี้เกษตรกรจำนวนดังกล่าว  
ได้คัดเลือกลงแปลงที่ดินแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 679 ราย ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 9,824 ไร่  
เศษ

ขณะเดียวกัน ได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์และจัดให้เกษตรกรแล้วจำนวน 24 ราย เนื้อที่ประมาณ 346 ไร่  
เศษ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งการที่กลุ่มราษฎรที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มเกษตรกรสภา  
ประชาชน 4 ภาค เข้าไปบุกรุกยึดถือที่ดินของบริษัทเอกชนหรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจ  
ถูกดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่ง เรียกค่าเสียหายจากเอกชนเจ้าของที่ดินได้ และคณะกรรมการฯ ขอชี้แจงว่า  
คณะกรรมการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ ทั้งสิ้น

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า หากราษฎรรายใดที่กระทำความผิดกฎหมายดังกล่าว และมีรายชื่อในกลุ่มเกษตรกร  
1,889 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เกษตรกรผู้นั้นนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  
แล้ว ยังกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการได้รับสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ  
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ไร้  
ที่ดินทำกิน เพื่อนำมาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะจัดที่ดินให้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม หาก เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินและมีความประสงค์ที่จะรับการจัดที่ดินจากสำนักงาน  
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็สามารถขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดได้ รวมถึง  
ขอให้กลุ่มราษฎรที่อ้างตนเป็นกลุ่มเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ยุติการกระทำดังกล่าว และขอให้พี่น้อง  
เกษตรกรอย่าหลงเชื่อหรือถูกชักจูงให้ร่วมกระทำความผิดเข้าไปบุกรุกที่ดินของผู้อื่นด้วย

.....